

# แนะนำหนังสือ

## INTRODUCING BOOKS

**The World Almanac and Book of Fact.** New York: World Telegram, 1962.

World Almanac เป็นหนังสือที่พิมพ์ออกรายปี รวมเหตุการณ์สำคัญและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่น่ารู้ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้า และเหมาะแก่การที่จะใช้เป็นเอกสารสำหรับอ้างอิงได้เป็นอย่างดี จึงขอแนะนำหนังสือแก่บรรดานักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยการกล่าวถึงลักษณะของหนังสือแต่ละเล่มเป็นดังต่อไปนี้ กล่าวคือ หนังสือนี้รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่สำคัญๆ อันอาจจะแยกออกได้เป็นเรื่อง ๆ หรือเป็นหมวด ๆ ดังต่อไปนี้

### 1. การเมืองและการปกครอง

ก. มีเรื่องราวโดยละเอียดเกี่ยวกับการปกครองประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น มีผลการประชุมสภาของสหรัฐอเมริกาโดยละเอียด เกี่ยวกับงบประมาณการป้องกันประเทศ การช่วยเหลือต่างประเทศ โครงการ Housing นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อเอกอัครราชทูต ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี ตามลำดับ

ข. เกี่ยวกับการปกครองของรัฐ New York โดยละเอียด มีรายชื่อข้าหลวงตามลำดับ รายได้รายจ่ายของรัฐ สถิติการเกิด การตาย การแต่งงาน ภาษีรายได้ของบุคคล สถิติโรงเรียน ราษฎร สถิติอาชญากรรม รายชื่อนายกเทศมนตรี สถิติการศึกษา งบประมาณการค้า ฯลฯ

ค. เรื่องเกี่ยวกับการปกครองของจักรภพอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพ โดยละเอียด บอกจำนวนเนื้อที่ อาณาเขต จำนวนพลเมือง สถิติต่าง ๆ รายชื่อสมาชิกสภา การตั้งคณะองครักษ์ งบประมาณ ฯลฯ

ง. รายชื่อเจ้าผู้ปกครองจักรภพอังกฤษ และสหราชอาณาจักรดัตช์และชอน ถึงปัจจุบัน และของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมันนี ฮอลันดา เดนมาร์ก อิตาลี โรม ฯลฯ

จ. เกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีกล่าวไว้ทุกประเทศเรียงตามอักษรแต่กล่าวอย่างย่อๆ ถึงอาณาเขต ประวัติศาสตร์การปกครอง การปกครองสมัยปัจจุบัน การศึกษา

ณ. ดัชนีกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และสหประชาชาติ

## 2. ปฏิทินเหตุการณ์ต่าง ๆ

ก. รวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาแล้ว เป็นรายเดือน และแต่ละเดือนกล่าวถึงเหตุการณ์ใน Washington เหตุการณ์ในต่างประเทศ เรื่องราวเกี่ยวกับสหประชาชาติ และเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้น ตามลำดับ

ข. วันทรงตัก คือวันที่มีการค้นพบสิ่งใหม่เป็นครั้งแรกและวิถิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุไต้ฝุ่น ซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เราจะค้นได้จากหัวข้อ Memorable Dates เช่น วันที่ 3 เดือนสิงหาคม 1492 Christopher Columbus ดำรงค้นดินแดนใหม่พบหมู่เกาะคิวบาและ Hispaniola เป็นต้น

## 3. ชื่อประวัติ

กล่าวถึงประวัติของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและภรรยาตามลำดับ เริ่มแต่ George Washington และ Mrs. Martha Dandridge Curtis Washington ถึง John F. Kenedy และ Mrs. John F. Kenedy

## 4. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา

เรื่องราวการขยายอาณาเขตของรัฐต่าง ๆ บ่อเกิดการตั้งรัฐ อาณาเขตของแต่ละรัฐ การอุตสาหกรรมผลิตผลทางเกษตร เมืองสำคัญ ทางรถไฟ สถานที่ควรท่องเที่ยว ส่วนพฤษชาติ ฯลฯ

5. อนุสาวรีย์และอนุสรณ์แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาเรียงตามอักษร บอกลงถึงสถานที่ตั้ง เนื้อที่ เช่น Lava Beds รัฐ California, 46,239 เอเคอร์

6. ความรู้ทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน

ก. รายชื่อเขื่อนและอ่างเก็บน้ำของสหรัฐอเมริกาเรียงตามอักษรและรายชื่อเขื่อนใหญ่ที่สุดของโลก 10 แห่ง อ่างเก็บน้ำใหญ่ 10 แห่ง บอกชื่อประเทศและขนาดของเขื่อน

ข. แม่น้ำสายใหญ่และสำคัญของสหรัฐ

ค. ดั้งมหัสจรรย์ของโลก 7 ชนิด

ง. นาทกทิมชอเดียง เกาะดำคัญ ๆ ภูเขาไฟชองโลก สระพานทิมชอเดียง ทะเจด้าย

จ. การศึกษาของสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงชื่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย จำนวนครูและนักเรียน

ฉ. ทุนการศึกษา สวมคมต่าง ๆ รางวัลประจำปี และผู้ที่ได้รับ

ช. ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ เรียงตามชื่อรัฐ

ซ. รายชื่อนักประพันธ์ นักแต่งโคลง นักแสดง นักประวัติศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

ฅ. เรื่องเกี่ยวกับดาราคาสตร์และปฏิทิน

ญ. การไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

ฎ. สถิติพลเมืองของสหรัฐ สถิติผู้เสียชีวิต สถิติผู้ม้วย สถิติการเกิด

ฏ. การเกษตรของสหรัฐ การค้า การขนส่ง การอุตสาหกรรม เหมืองแร่ สถิติ

ฐ. ศาสตร์ การป้องกันประเทศ

ฑ. ข้าราชการพิพา

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวได้โดยละเอียด สำหรับประเทศอื่น ๆ มีเฉพาะเรื่องที่สำคัญ ๆ นอกจากนี้ยังมีสถิติต่าง ๆ ฉะนั้นผู้ที่ต้องการจะทราบสถิติและเหตุการณ์ทั่วไป จะค้นได้ง่ายด้วยการใช้ดัชนี (Index) ในหน้าแรก